

## บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานทางประชากร วิถีชีวิตและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์เมียน (เย้า) ที่เข้ามาอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียง นอกจากจะสำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของคนเมียนในเมืองเชียงใหม่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้ว ทางคณะผู้วิจัยยังได้พยายามโยงให้เห็นถึงบริบททางประวัติศาสตร์ ระบายความเชื่อ วิถีชีวิตและอิทธิพลของรัชชาติและกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อการการอพยพเข้าสู่เมืองและความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วของคนเมียน ที่มากกว่านั่นคือ ความคิดและความพยายามของชาวเมียนในการรวมกลุ่มและดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์

จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทางประชากร สามารถตามสัมภาษณ์คนเมียนที่เข้ามาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ได้จำนวนทั้งหมด 306 คน ซึ่งคาดว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรเมียนทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นโสด เป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยเรียนและวัยทำงาน นับถือความเชื่อแบบดั้งเดิมมากกว่าศาสนาคริสต์ กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในวัยทำงานเป็นกลุ่มที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ขายน้ำเต้าหู้ ก๋วยเตี๋ยว ไก่ทอด ไอศกรีม ฯลฯ ส่วนใหญ่แล้วอาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นหลัก แม้ว่าการโยกย้ายเข้ามาเรียนและประกอบอาชีพจะไม่ใช่เป็นการมาในระยะสั้นๆ นอกฤดูการเพาะปลูก ก็มีการเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในเมืองยาวนานแล้ว แต่คนเมียนในเมืองเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมาชิกในครัวเรือนและชุมชนต้นทาง จึงมักจะกลับไปเยี่ยมบ้านบ่อย ๆ โดยเฉพาะในเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญ รวมทั้งการส่งเงินกลับไปช่วยเหลือพ่อแม่และญาติพี่น้องในหมู่บ้าน ในกลุ่มของคนเมียนที่เข้ามาอยู่ในเมือง นอกจากกลุ่มเครือญาติแล้วยังเริ่มมีการรวมกลุ่มกันตามลักษณะอาชีพและแหล่งที่พักอาศัย เพื่อพบปะสังสรรค์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และออกบำเพ็ญประโยชน์แก่คนในชุมชนต้นทางเป็นครั้งคราว

การอพยพเข้าเมืองอย่างมากมายในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเป็นผลของระบบการศึกษาในโรงเรียนที่มุ่งผลิตคนเข้าสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรม การที่นโยบายของรัฐบีบบังคับให้คนออกจากป่าภายหลังจากที่ปัญหาการสู้รบกับคอมมิวนิสต์จบสิ้นลงแล้ว กับความตกต่ำของราคาพืชผลทางการเกษตรภายหลังจากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม คนเมียนสามารถปรับตัวเข้ากับอาชีพและวิถีชีวิตในเมืองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีพื้นฐานของทุนทางสังคมหลายอย่างที่เอื้อต่อการปรับตัวดังกล่าว เป็นต้นว่า ระบบตัวหนังสือเขียน และค่านิยมเกี่ยวกับการค้าขายที่ได้รับจากชาวจีน กวางตุ้ง ระบบค่านิยมและความเชื่อหรือโลกาภิวัตน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินและความร่ำรวย ภูมิปัญญาและทักษะในการทำเครื่องประดับเงิน รวมทั้งประสบการณ์ในการเป็นพ่อค้าคนกลางระหว่างตลาดในพื้นที่ราบกับชุมชนบนที่สูง.